



Tài liệu

Định hướng sinh hoạt chi đoàn (Lưu hành nội bộ)

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TỈNH QUẢNG TRỊ

Tháng
12/2022

Trong đó

1. Học tập và làm theo lời Bác
2. Một số hoạt động tiêu biểu đã diễn ra
3. Các hoạt động trọng tâm tháng 12/2022
4. Theo dòng lịch sử
5. Một số văn bản mới ban hành
6. Tuổi trẻ tham gia quảng bá văn hóa, lịch sử, du lịch, tiềm năng phát triển tỉnh Quảng Trị
7. Thanh niên với pháp luật
8. Định hướng sinh hoạt chi đoàn tháng 01/2023

Phần 1:
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO LỜI BÁC
Nâng cao đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh và tinh thần Đại hội XIII của Đảng

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhiệm vụ tự giác, thường xuyên của đội ngũ cán bộ, đảng viên; đồng thời, là nhân tố quan trọng góp phần vào thành công của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hiện nay, việc rèn luyện đạo đức cách mạng theo chỉ dẫn của Người và tinh thần Đại hội XIII của Đảng chính là góp phần vào thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mỗi đảng viên, cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

1. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc đến những bến bờ thắng lợi; đồng thời, là một danh nhân văn hóa thế giới, nên Người luôn hiểu rõ và thực hành các chuẩn mực đạo đức truyền thống dân tộc, đồng thời kế thừa những tinh hoa đạo đức của nhân loại. Với tầm vóc của một nhân cách lớn, không phải đến khi Đảng ta trở thành đảng cầm quyền, có vị trí và vai trò ngày càng vững chắc trong lòng nhân dân, được lịch sử ghi nhận qua những thắng lợi vĩ đại do Đảng lãnh đạo đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc; mà ngay từ khi Đảng ta còn ở buổi sơ khai, đến những ngày đầu chính thức cầm quyền sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã luôn quan tâm, nhắc nhở cán bộ, đảng viên về việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức suốt đời của người cách mạng.

Khi Đảng còn chưa ra đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ đặc điểm của các dân tộc phương Đông là luôn tôn trọng và đánh giá cao những tấm gương đạo đức trong sáng, cao cả, hết lòng phụng sự Tổ quốc, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Những bậc vua sáng, tôi hiền trong lịch sử từ xa xưa có công mở mang bờ cõi, giữ yên sự vững bền của xã tắc, cho đến những bậc tiên hiền, những vị có công lập làng, giữ xóm... luôn được nhân dân ghi nhận, tôn làm thánh, thờ làm thành hoàng và truyền tụng từ đời này qua đời khác. Vì thế, ngay từ đầu những năm 1920, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khái quát đặc điểm này của dân tộc Việt Nam nói riêng, các dân tộc Á Đông nói chung, để đưa ra chỉ dẫn cần thiết cho mỗi người cộng sản trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, giữ vững sự tin yêu của quần chúng nhân dân: Đối với các dân tộc Á Đông, một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền.

Năm 1927, qua tác phẩm Đường cách mệnh, Người đã chỉ rõ những yêu cầu về đạo đức của người cộng sản, về tu dưỡng và rèn luyện đạo đức cách mạng. Tu dưỡng, rèn luyện theo những chỉ dẫn đó, các lớp đảng viên tiên bối của Đảng đã cống hiến, hy sinh cả cuộc đời mình để tô thắm thêm đạo đức trong sáng của người cách mạng, nên đã thuyết phục được nhân dân một lòng một dạ tin vào Đảng, đi theo Đảng. Cũng vì thế, mặc dù chỉ có chưa tới năm nghìn đảng viên, Đảng ta đã lãnh đạo thành công Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đem lại độc lập cho dân tộc sau hơn 80 năm dưới ách thực dân xâm lược, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do cho đất nước, các cán bộ, đảng viên của Đảng đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh, tỏ rõ sự xứng đáng với danh hiệu đảng viên cộng sản cao quý. Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành đảng cầm quyền, thì những đảng viên của Đảng trở thành những cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong hệ thống chính quyền từ Trung ương đến cơ sở công tác trong hoàn cảnh,

điều kiện mới, khi kẻ thù trước mặt không chỉ là quân thù và hy sinh, mất mát là mạng sống cá nhân, mà còn phải đối diện với những “viên đạn bọc đường”, luôn làm xao động ý chí phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của họ để mưu cầu lợi ích cá nhân.

Nhận thấy rõ điều đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhắc nhở đội ngũ cán bộ, đảng viên về nghĩa vụ của họ trước quốc dân, đồng bào và chỉ rõ: Đảng không phải là tổ chức để làm quan, phát tài, mà là để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc; vì thế, đảng viên phải luôn rèn luyện, phấn đấu, luôn sẵn sàng hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng. Những lời căn dặn, nhắc nhở của Người giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên nhận thức rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc, thấy rõ những tiêu chí cần phải kiên trì tu dưỡng, rèn luyện, nỗ lực phấn đấu để xứng đáng với sự mong đợi, kỳ vọng của quần chúng nhân dân, với nhiệm vụ do Đảng giao phó, xứng với danh hiệu đảng viên cộng sản.

Những yêu cầu đó đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ trong nhiều bài nói, bài viết ngay từ khi Đảng ta trở thành đảng cầm quyền sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, gửi đội ngũ cán bộ, đảng viên và bộ máy chính quyền các cấp, ở các vùng, miền và thể hiện tập trung hơn cả chính là ở tác phẩm Sửa đổi lối làm việc, năm 1947. Đây có thể xem như một bộ tổng tập đầu tiên về những tiêu chuẩn của người cán bộ cách mạng, người đảng viên cộng sản, về yêu cầu và chỉ dẫn đối với hoạt động của chính quyền cách mạng, là sự cảnh báo về những thói hư, tật xấu mà người cán bộ, đảng viên hay mắc phải, để từ đó đề ra biện pháp phòng, chống những thói hư, tật xấu đó. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, Đảng ta cầm quyền trên một nửa lãnh thổ trong điều kiện phải chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ với miền Bắc và chỉ viện cho phong trào cách mạng miền Nam đấu tranh giải phóng đất nước. Khi đó, những thói hư, tật xấu trong một bộ phận cán bộ, đảng viên xuất hiện, gây ảnh hưởng xấu tới uy tín, sự vững mạnh, hiệu quả lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của Đảng. Nhận thức rõ nguy cơ này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết nhiều tác phẩm về việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đó là tác phẩm Đạo đức cách mạng, viết năm 1955; tác phẩm Đạo đức cách mạng, viết năm 1958, đặc biệt là tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân viết năm 1969.

2. Tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân được Chủ tịch Hồ Chí Minh mở đầu bằng việc nêu bật những thành tích của Đảng trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Có được những thành tích đó là nhờ đông đảo đảng viên luôn kiên trì phấn đấu theo lý tưởng của Đảng, trở thành những người đi trước mở đường, dẫn dắt quần chúng nhân dân chinh phục những cột mốc trên con đường đấu tranh vì độc lập, tự do, hạnh phúc của dân tộc. Tuy nhiên, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ, vẫn “còn có một số ít cán bộ, đảng viên mà đạo đức, phẩm chất còn thấp kém”(1), họ chính là những người “mang nặng chủ nghĩa cá nhân, việc gì cũng nghĩ đến lợi ích riêng của mình trước hết”(2). Vì sa vào chủ nghĩa cá nhân, nên họ “tham ô, hủ hóa, lãng phí, xa hoa... coi thường tập thể, xem khinh quần chúng, độc đoán, chuyên quyền”(3), họ cũng “mất đoàn kết, thiếu tính tổ chức, tính kỷ luật, kém tinh thần trách nhiệm, không chấp hành đúng đường lối, chính sách của Đảng và của Nhà nước, làm hại đến lợi ích của cách mạng, của nhân dân”(4).

Để ngăn chặn và đẩy lùi căn bệnh cá nhân chủ nghĩa, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Đảng ta phải ra sức tăng cường giáo dục toàn Đảng về lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, về đường lối, chính sách của Đảng, về nhiệm vụ và đạo đức của người đảng viên. Phải thực hành phê bình và tự phê bình nghiêm chỉnh trong Đảng. Phải hoan nghênh và khuyến khích quần chúng thật thà phê bình cán bộ, đảng viên. Chế độ sinh hoạt của chi bộ phải nghiêm túc. Kỷ luật của Đảng phải nghiêm minh. Công tác kiểm

tra của Đảng phải chặt chẽ”(5). Về phía mỗi đảng viên, Người yêu cầu phải “đặt lợi ích của cách mạng, của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết. Phải kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng, bồi dưỡng tư tưởng tập thể, tinh thần đoàn kết, tính tổ chức và tính kỷ luật. Phải đi sâu đi sát thực tế, gần gũi quần chúng, thật sự tôn trọng và phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân. Phải cố gắng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ hiểu biết để làm tốt mọi nhiệm vụ”(6).

Trong tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ nguyên nhân chủ quan và khách quan của chủ nghĩa cá nhân. Nguyên nhân chủ quan, là do những cá nhân này thiếu tu dưỡng, rèn luyện nên “phẩm chất, đạo đức còn thấp kém”. Nguyên nhân khách quan, có nguyên nhân từ thực tế xã hội khi những tồn dư do xã hội cũ để lại từ lối mòn suy nghĩ, đã tác động không tốt tới nhận thức chính trị của một số đảng viên, khiến cho họ tuy là đảng viên nhưng chưa thực sự xứng đáng với tư cách đảng viên cộng sản. Bên cạnh đó, một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa nghiêm túc trong thực hiện việc theo dõi, bồi dưỡng, đánh giá trước khi kết nạp quần chúng vào Đảng; sau khi kết nạp đảng, không nghiêm túc thực hiện các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, như tự phê bình và phê bình, tập trung dân chủ... trong thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như trong sinh hoạt hằng ngày. Những hạn chế đó khiến cho một số cán bộ, đảng viên thiếu sự rèn luyện, tu dưỡng, ít được kiểm tra, giúp đỡ trong công việc và sinh hoạt hằng ngày, nên đã làm cho căn bệnh cá nhân chủ nghĩa phát sinh và ngày càng trầm trọng.

Để ngăn ngừa và đẩy lùi chủ nghĩa cá nhân trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ra những biện pháp căn bản. Thứ nhất, mỗi cán bộ, đảng viên phải kiên trì, quyết tâm tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, phải “đặt lợi ích của cách mạng, của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết”, “phải cố gắng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ hiểu biết để làm tốt mọi nhiệm vụ”. Thứ hai, tổ chức đảng các cấp phải tăng cường việc giáo dục đội ngũ cán bộ, đảng viên về các tiêu chí của người cộng sản; trong đó, cần chú ý “về lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, về đường lối, chính sách của Đảng, về nhiệm vụ và đạo đức của người đảng viên”. Thứ ba, thực hiện nghiêm các biện pháp xây dựng Đảng về tổ chức, như “Phải thực hành phê bình và tự phê bình nghiêm chỉnh trong Đảng... Chế độ sinh hoạt của chi bộ phải nghiêm túc. Kỷ luật của Đảng phải nghiêm minh. Công tác kiểm tra của Đảng phải chặt chẽ”. Thứ tư, phát huy vai trò của quần chúng nhân dân tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng, theo đó tổ chức đảng các cấp “Phải hoan nghênh và khuyến khích quần chúng thật thà phê bình cán bộ, đảng viên”.

Những chỉ dẫn đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến nay vẫn còn nguyên giá trị, vẫn luôn là kim chỉ nam cho mỗi cấp ủy, tổ chức đảng cũng như mỗi đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, tiến hành công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cũng như trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức người cộng sản một cách hiệu quả.

3. Thẩm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc biệt là những chỉ dẫn quan trọng của Người về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, để Đảng xứng đáng với sự tin yêu của nhân dân, thời gian tới, việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng cần tiếp tục quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh để thực hiện có hiệu quả những nội dung Đại hội XIII của Đảng đề ra.

Một là, làm tốt việc giáo dục lý tưởng cách mạng, quan điểm, đường lối của Đảng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên của toàn hệ thống chính trị và lan tỏa trong nhân dân, để quan điểm, đường lối chính trị khoa học, cách mạng trở thành dòng chủ lưu chính chi phối suy nghĩ, hành động của toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên và đông đảo nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: Đảng muốn vững phải có chủ nghĩa làm cốt; chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh chính trị, chủ trương,

đường lối của Đảng là định hướng quan trọng để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cả hệ thống chính trị, góp phần bảo đảm kết quả thực hiện nhiệm vụ dưới sự lãnh đạo của Đảng đạt yêu cầu, mục đích đề ra.

Thời gian qua, bên cạnh những thành quả đã đạt được, vẫn còn tình trạng “việc cụ thể hóa, tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng của một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa kịp thời... Một bộ phận cán bộ, đảng viên bản lĩnh chính trị không vững vàng, suy thoái về tư tưởng chính trị, còn hoài nghi, mơ hồ về mục tiêu, lý tưởng của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta”(7). Để khắc phục những hạn chế này, thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp, các ngành phải: “Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng vận dụng và phát triển sáng tạo phù hợp với thực tiễn Việt Nam”, “Công tác tư tưởng phải... làm cho tư tưởng tiên bộ, tích cực thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội”(8).

Hai là, làm tốt công tác phát triển đảng viên. Trong thời gian qua, việc “Kết nạp đảng viên một số nơi còn chạy theo số lượng, chưa coi trọng đúng mức chất lượng... Công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên chưa được quan tâm đúng mức, việc rà soát, sàng lọc đảng viên chưa thường xuyên, thiếu cương quyết”(9).

Để khắc phục những hạn chế đó, đồng thời nâng cao chất lượng đảng viên, thời gian tới, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra là: “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng những đoàn viên ưu tú, trưởng thành trong lao động, học tập, trong lực lượng vũ trang; quan tâm phát triển đảng viên là công nhân, trí thức, doanh nhân để tạo nguồn cán bộ cho hệ thống chính trị các cấp”(10). Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/1/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Cần làm tốt công tác lựa chọn, bồi dưỡng các quần chúng ưu tú và việc rèn luyện, thử thách cán bộ, đảng viên trong thực tiễn cách mạng. Cần tuân thủ nghiêm chỉ dẫn của V.I.Lênin trong phát triển đảng viên là “thà ít mà tốt”. Đảng vững mạnh không phải ở số lượng đông đảo đảng viên, mà ở sức mạnh to lớn, đầy thuyết phục do những thành viên xứng đáng với danh hiệu người đảng viên cộng sản thể hiện trước quần chúng nhân dân, trong thực tiễn cách mạng của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Ba là, tổ chức đảng các cấp cần tuân thủ nghiêm các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, như tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình,... nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên. Sức mạnh của Đảng nói chung, của mỗi tổ chức đảng nói riêng là ở sự đồng tâm nhất trí của tập thể cùng quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ; cùng hy sinh, phấn đấu cho lý tưởng; cùng giúp nhau chiến thắng những kẻ thù ẩn sâu bên trong bản thân mỗi người - những suy nghĩ mang tính cá nhân ích kỷ, không vì lý tưởng, sự nghiệp chung...

Thời gian qua, “Tự phê bình và phê bình ở không ít nơi còn hình thức; tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm còn diễn ra ở nhiều nơi; một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu tự giác nhận khuyết điểm và trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ được giao”(11). Để khắc phục, đẩy lùi những hạn chế, khuyết điểm nói trên của đảng viên, tổ chức đảng, thời gian tới cần “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý các chi bộ, đảng viên vi phạm quy định, nguyên tắc sinh hoạt đảng... Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả tự phê bình và phê bình, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hằng năm”(12).

Bốn là, phát huy vai trò của nhân dân trong tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đảng chỉ hoàn thành được sứ mệnh của mình khi luôn hướng mọi hoạt động của mình vào phục vụ nhân dân; giữ vững sự trong sạch, vững mạnh của Đảng, xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Thời gian qua, tổ chức đảng các cấp, bên cạnh những thành tích đạt được trong việc phục vụ nhân dân, cũng như việc bảo đảm chịu sự giám sát, giúp đỡ của nhân dân, vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục, đó là: “Giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên ở một số nơi chưa thường xuyên, hiệu quả thấp”(13). Vì thế, thời gian tới, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp và đội ngũ cán bộ, đảng viên cần đặc biệt “Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, kết hợp với phát huy vai trò giám sát của báo chí và nhân dân đối với việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên... Thực hiện có hiệu quả việc giám sát của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu và cán bộ chủ chốt”

(Nguồn: Tạp chí của Ban Tuyên giáo Trung ương)

(Link:<https://www.tuyengiao.vn/theo-guong-bac/nang-cao-dao-duc-cach-mang-theo-tu-tuong-ho-chi-minh-va-tinh-than-dai-hoi-xiii-cua-dang-140854>)

**Phần 2:
MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU ĐÃ DIỄN RA**

**Lễ trao giải thưởng “Nhà giáo trẻ tiêu biểu tỉnh Quảng Trị” năm 2022 và
tuyên dương danh hiệu “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Sinh viên
5 tốt” cấp tỉnh năm học 2021 - 2022**



Link:<https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/pfbid0zBzBXfG1GnLyZmNdegbrYRRBAYN3cg8NgsgKpfm9uephZCMAJYYMihJN3MYRQagI>

**Chương trình Thắp sáng ước mơ hoàn lương và tổng kết
Cuộc thi viết Chia sẻ hành trình hướng thiện “Viết lại cuộc đời”**



Link:<https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/pfbid02gpjvTESTVB7acdPnnsDFZngzUxhPu4yTvM2SorDMExzDBPhSZ2C5MD23j3pVqtSYI>

**Lễ trao học bổng “Vì tương lai Việt Nam” năm 2022
dành cho học sinh tỉnh Quảng Trị**



Link:<https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/pfbid0YcFvkDRvSkf49D8LNwn3bWwnQVAwzQQq4dipxk4JFFMPuWFvC99o7w8kKRXuRPUjl>

**50 suất học bổng trị giá 350 triệu đồng “Tiếp sức” tân sinh viên
tỉnh Quảng Trị có hoàn cảnh khó khăn**



Link:<https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/pfbid0TnF5EaHn6rMR7hxGVHV7KkLZL3bL4FxLBHJWR5z6zQkMPR3V8SaCemGYBw8azkool>
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ngân hàng TMCP Công Thương

ký kết thỏa thuận hợp tác



Link: <https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/pfbid02ZcuKqppiYd8Gu7QzD9tP7QJdKPyh8LmqtdVYVP9Q5S9N7kNDgNF5Kb2K4PXegZ1HI>

**Thanh thiếu nhi Quảng Trị hưởng ứng
Tuần lễ “Tuổi trẻ học đường Quảng Trị nói không với ma túy” năm 2022**



Link: <https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/pfbid02FnFF9kTyAwLjLpf7Q2o2cfvtagyxMm4Ja9GqF6cfHQzkcBCdNsRSTHxbqBjXBgxfI>

Phần 3:
CÁC HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM THÁNG 12/2022

1. Tổ chức chương trình Tình nguyện mùa Đông 2022 - Xuân tình nguyện năm 2023.
2. Tổ chức Chương trình “Tuổi trẻ học đường Quảng Trị hướng về biển đảo tổ quốc” và thăm quan học tập kinh nghiệm công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
3. Tổ chức Tập huấn cho thành viên Hội đồng Trẻ em tỉnh Quảng Trị về thu thập thông tin và câu chuyện hình ảnh.
4. Tổ chức tập huấn Thương mại điện tử khởi nghiệp và chuyển giao KHKT trong thanh niên nông thôn tại các huyện.
5. Ra mắt mô hình hỗ trợ khu dân cư phân loại rác tại nguồn.
6. Tổng kết Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Trị năm 2022
7. Tổ chức Talkshow Quảng Trị 2030 - Khát vọng thanh niên số 9.
8. Tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022.
9. Tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027
10. Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027
11. Triển khai công tác thi đua khen thưởng năm 2022

Phần 4:
THEO DÒNG LỊCH SỬ

1. Kỷ niệm 102 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Anh, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (01/12/1920 - 01/12/2022)

- Cuộc đời, hoạt động cách mạng của Chủ tịch nước Lê Đức Anh trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; nêu bật những công lao, đóng góp của đồng chí trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đặc biệt là trong chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc.

- Những phẩm chất đạo đức cao đẹp của đồng chí Lê Đức Anh - người Cộng sản kiên trung, bất khuất suốt đời cống hiến, hy sinh vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân.

2. Kỷ niệm 33 năm Ngày truyền thống Hội Cựu chiến binh Việt Nam (06/12/1989 - 06/12/2022)

- Sự ra đời Hội Cựu chiến binh Việt Nam; quá trình xây dựng và hoạt động của Hội Cựu chiến binh Việt Nam qua các kỳ Đại hội; Những truyền thống vẻ vang của Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

- Những kết quả nổi bật trong 33 năm với các nội dung: Vận động CCB giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN, bảo vệ Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Tổ chức, động viên CCB nêu cao tinh thần tự lực, tự

cường, giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống, phấn đấu giảm nghèo bền vững, làm giàu hợp pháp; tham gia tích cực và có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước; Phối hợp chặt chẽ với Chính phủ và các ban ngành, đoàn thể; tham gia tích cực, có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào của đất nước, địa phương; Vận động quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” tham gia tổ chức Câu lạc bộ, Ban liên lạc Cựu quân nhân, tích cực tham gia các phong trào ở cơ sở; Tham gia thực hiện tốt chế độ, chính sách; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên và CCB. Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp lý cho hội viên và CCB; Tích cực tham gia giáo dục lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ; Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước; Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

- Bài học kinh nghiệm; Phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tới.

3. Kỷ niệm 76 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2022)

- Bối cảnh lịch sử dẫn đến chủ trương phát động toàn quốc kháng chiến: Tình hình thế giới và trong nước sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945; Chủ trương cứu vãn hòa bình của Đảng và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

- Nội dung Chủ tịch Hồ chí Minh ra “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” quyết tâm chống thực dân Pháp xâm lược, bảo vệ Tổ quốc.

- Hưởng ứng lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, cả dân tộc ta đoàn kết một lòng chiến đấu chống thực dân Pháp xâm lược, giành thắng lợi vẻ vang: Chuyển đất nước vào thời chiến và chuẩn bị kháng chiến lâu dài; Đẩy mạnh kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ và dựa vào sức mình là chính; vừa kháng chiến vừa kiến quốc, giành thắng lợi vẻ vang.

4. Kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2022), 33 Năm Ngày hội Quốc phòng toàn (22/12/1989 - 22/12/2022)

- Sự ra đời của Quân đội nhân dân Việt Nam vai trò nòng cốt trong cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945; Quân đội nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954); Quân đội nhân dân Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975); Quân đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (1975 - 2022); Truyền thống chiến đấu và chiến thắng vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam.

- Lịch sử và ý nghĩa Ngày hội Quốc phòng toàn dân, Những thành tựu cơ bản qua 33 năm thực hiện Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

- Phát huy truyền thống anh hùng, đẩy mạnh xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, xây dựng Quân đội nhân dân Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tô quốc trong tình hình mới.

Phần 5
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH

KẾ HOẠCH

**Tổ chức chương trình “Tuổi trẻ Việt Nam - Rèn đức luyện tài, dẫn dắt tương lai”
(dành cho học sinh các Trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX)**

Ngày 09/11/2022, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành Kế hoạch số 08-KH/TĐTN-TTNTH về Tổ chức chương trình “Tuổi trẻ Việt Nam - Rèn đức luyện tài, dẫn dắt tương lai”, với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai thực hiện Quyết định số 1895/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 11/11/2021 phê duyệt Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021 - 2030” và Quyết định số 311/QĐ-TTg ngày 05/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022 - 2030”.

- Nhằm giáo dục, rèn luyện cho học sinh những giá trị tốt đẹp của lòng yêu thương, sống tích cực, lành mạnh và biết chia sẻ; tạo điều kiện để các em thi đua rèn luyện sức khỏe, phát triển thể lực và trau dồi kỹ năng, từ đó giúp các em nâng cao nhận thức, lý tưởng và khát vọng cống hiến.

- Tạo sân chơi, môi trường để đoàn viên, thanh niên, học sinh được giao lưu, học hỏi, chia sẻ và phát huy thế mạnh bản thân, nâng cao tinh thần tự tìm hiểu, khám phá năng lực, khả năng của bản thân góp phần tham gia xây dựng, bồi dưỡng lớp đoàn viên, thanh niên, học sinh thời kỳ mới có sức khỏe, kiến thức, kỹ năng hội nhập quốc tế.

2. Yêu cầu

- Các hoạt động phải được triển khai sâu rộng với nhiều cách làm, nhiều hình thức mới, sinh động, trẻ trung, sôi nổi; thu hút đông đảo nhà trường, đoàn viên, thanh niên, học sinh trên địa bàn toàn tỉnh tham gia.

- Công tác tuyên truyền phải được triển khai thường xuyên, liên tục tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, thu hút sự quan tâm theo dõi của cộng đồng và toàn xã hội.

II. CHỦ ĐỀ, NỘI DUNG, QUY MÔ TỔ CHỨC, ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

1. Chủ đề và nội dung

1.1. Chủ đề: “LEAD WITH LOF” - “*Năng lượng yêu thương dẫn dắt tương lai*” (Trong đó, “*Lead*” mang nghĩa dẫn dắt và “*Lof*” là cách gọi gần gũi với thế hệ gen Z thay cho từ “*Love*” - tình yêu thương).

1.2. Nội dung và thông điệp chương trình: Nội dung và thông điệp chương trình được thể hiện thông qua hai giá trị cốt lõi, bao gồm:

1.2.1. Giá trị tinh thần (Lof)

- Là nền tảng của lòng biết ơn khi hiểu quy luật và sự vận hành của cuộc sống: Mỗi phương tiện, điều kiện trong cuộc sống mà mỗi cá nhân có được đều chịu sự tác động và vai trò ảnh hưởng của các đối tượng con người và thiên nhiên xung quanh. Vì thế, lòng biết ơn là nền tảng tinh thần cực kỳ quan trọng để từ đó có lòng yêu thương và động cơ đem lại lợi ích và những điều tốt đẹp cho con người và môi trường xung quanh.

- Giá trị tinh thần, lòng biết ơn, yêu thương và mong muốn đền ơn chính là nền tảng cho các giá trị hành động. Đây là động cơ tốt đẹp cho việc học tập, trau dồi kiến thức, lao động tạo ra giá trị cũng như rèn luyện thể thao, kỹ luật, bản lĩnh trong cuộc sống; tất cả vì lợi ích của con người và môi trường xung quanh trên nền tảng lòng yêu thương và biết ơn.

- Khi lao động, học tập với động lực tốt đẹp, với tình yêu thương, mỗi cá nhân sẽ luôn cảm thấy hứng khởi và hạnh phúc mà không bị áp lực chi phối. Tuy nhiên, các cá nhân vẫn có thành tích tốt nhất nhờ động lực là sự nỗ lực vì con người và môi trường.

1.2.3. Giá trị hành động (Lead)

- Trên cơ sở của những giá trị tinh thần yêu thương và biết ơn, mỗi cá nhân có động lực đền ơn bằng hành động bao gồm học tập, trau dồi tri thức, giúp đỡ mọi người xung quanh, bảo vệ môi trường và nỗ lực hướng nghiệp để có nghề nghiệp, chuyên môn phù hợp để cống hiến cho xã hội.

- Khi luôn đem trong mình lòng yêu thương và biết ơn, nỗ lực cống hiến, các cá nhân sẽ luôn có tư duy tích cực với mọi vấn đề, dễ dàng hóa giải các mâu thuẫn, khó khăn và thử thách, đưa ra các quyết định vì lợi ích chung, đây là nền tảng của những nhà lãnh đạo tài ba.

- “Lead” với ý nghĩa luôn dẫn dắt bản thân phát triển bằng những động lực tốt đẹp, nỗ lực lao động trong học tập đem lại thành quả vì con người và môi trường.

- “Lead with Lof” là nền tảng để mỗi cá nhân luôn hạnh phúc và nỗ lực cùng xây dựng đất nước hưng thịnh.

- Các lõi giá trị tinh thần và hành động trên được thể hiện qua 05 nội dung cụ thể như sau:

- a) Sống biết ơn và trách nhiệm - Commitment with Lof;
- b) Sống khát vọng và hành động - Passion with Lof;
- c) Sống yêu thương và chia sẻ - Care with Lof;
- d) Sống bản lĩnh và kỷ luật - The rules with Lof;
- e) Sống khỏe mạnh và an toàn - Healthy life with Lof.

2. Quy mô tổ chức, đối tượng tham gia: 100% các Trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn toàn tỉnh.

3. Nội dung triển khai

3.1. Tổ chức các hoạt động hướng nghiệp cho học sinh.

3.2. Tổ chức sân chơi gồm

- Cuộc thi nhảy “Lead with Lof dance festival”.

- Cuộc thi tranh biện “*Lead with Lof Scholar cup*”.

3.3. Tổ chức các Ngày hội “*Học sinh 3 tốt*” với chủ đề “*Khát vọng tuổi trẻ - Lead with lof*”.

3.4. Tham gia Gala tổng kết Chương trình năm học 2022 - 2023.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1. Mục tiêu xây dựng các hoạt động hướng nghiệp

- Truyền thông về hướng nghiệp tới học sinh khối THPT.

- Cung cấp các nền tảng hướng nghiệp để các em học sinh tư duy và có những khởi đầu tìm hiểu về đam mê, sở trường, năng lực, nhu cầu của bản thân và xã hội; từ đó sớm xác định các lĩnh vực nghề nghiệp cần quan tâm, đầu tư, tập trung thời gian để tích lũy kiến thức, kinh nghiệm phù hợp.

- Trong quá trình tìm hiểu này, các em sẽ có định hướng rõ hơn làm cơ sở cho sự lựa chọn các ngành nghề và con đường trọng tâm sau đó, có sự tập trung phù hợp để con đường đã chọn được vững chắc và thuận lợi nhất, đồng thời giảm tải áp lực học tập từ những lĩnh vực khác.

- Hoạt động hướng nghiệp liên quan đến nội dung:

+ Sống khát vọng và hành động - *Passion with Lof*.

+ Sống bản lĩnh và kỷ luật - *The rules with Lof*.

2. Triển khai các hoạt động hướng nghiệp

2.1. Giai đoạn 1: Xây dựng hệ thống dữ liệu và công cụ triển khai

- Thời gian: Tháng 10 - 11/2022.

- Quy mô: Cấp Trung ương.

- Nội dung công việc:

+ Xây dựng ứng dụng “*Hướng nghiệp LWL*” dành cho học sinh.

+ Thiết kế bộ nhận diện, tài liệu hướng dẫn và triển khai Chương trình.

+ Thành lập Hội đồng thẩm định nội dung ứng dụng hướng nghiệp (bao gồm Trung ương Đoàn, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các chuyên gia tâm lý, chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục, hướng nghiệp, đại diện đơn vị đồng hành).

2.2. Giai đoạn 2: Tập huấn cho cán bộ chủ chốt của các tỉnh, thành Đoàn

- Thời gian: Tháng 10 - 11/2022.

- Quy mô: cấp Trung ương.

- Nội dung công việc :

+ 01 lớp tập trung dành cho 01 cán bộ Đoàn cấp huyện.

+ 13 lớp trực tuyến dành cho cán bộ chuyên trách phụ trách công tác Đoàn trường học cấp huyện và cán bộ chủ chốt của Đoàn Thanh niên các Trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX.

- Nội dung tập huấn: tập huấn về cách sử dụng công cụ ứng dụng “*Hướng nghiệp LWL*”; triển khai Cuộc thi nhảy “*Lead with Lof dance festival*” và Cuộc thi tranh biện “*Lead with Lof Scholar cup*”.

2.3. Giai đoạn 3: Triển khai đồng loạt chương trình tới các trường học

- Thời gian: Từ tháng 10/2022 đến tháng 5/2023.

- Quy mô: 100% các Đoàn Trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX .

- **Hình thức:** Triển khai đồng loạt Chương trình tới các trường học.
- + Tổ chức các sân chơi tìm hiểu nghề nghiệp, dự án hướng nghiệp trên ứng dụng “*Hướng nghiệp LWL*”.
- + Hướng dẫn học sinh tham gia trải nghiệm các hoạt động trên ứng dụng “*Hướng nghiệp LWL*”.

3. Tổ chức Cuộc thi nhảy “*Lead with Lof dance festival*”

3.1. Mục tiêu

- Các hoạt động hướng đến toàn bộ 05 nội dung rèn luyện của Chương trình.
- Tạo môi trường giao lưu văn hóa nghệ thuật và một không gian nhiều cảm xúc, sự hào hứng cho các em học sinh.
- Thông qua các hoạt động đồng diễn Flashmob tạo môi trường vận động, rèn luyện sức khỏe cho các em học sinh.
- Thông qua các ca từ trong bài hát của chương trình đồng diễn, lan tỏa trong các em và tới cộng đồng những giá trị nhân văn, ý nghĩa tốt đẹp về lòng biết ơn, sự yêu thương, tư duy tích cực, sự nỗ lực học tập và lao động vốn là những giá trị nền tảng cốt lõi của tương lai thành công và hạnh phúc.

3.2. Thời gian: Từ tháng 10/2022 đến tháng 5/2023.

3.3. Thể loại, số lượng dự thi

- Thể loại: Mỗi đội dự thi lựa chọn trong các thể loại: Flashmob, Dance Cover, Shuffle Dance, Hiphop, Popping, Krumping để biểu diễn trên nền nhạc do Ban Tổ chức cung cấp.
- Đường link các bài hát: <https://bom.so/dancelwl>.
- Số lượng: Mỗi đội tham gia có tối thiểu 20 học sinh (*riêng nội dung thi flashmob tối thiểu 50 học sinh*), khuyến khích các sản phẩm dự thi có số lượng học sinh tham gia đông đảo.

3.3. Hình thức tham gia

- Vòng nhận bài dự thi (*từ 09h00 ngày 25/10/2022 đến 23h59 ngày 12/02/2023*): Mỗi đội dự thi ghi hình tối thiểu 01 video clip gửi về Ban Tổ chức qua website của Chương trình tại địa chỉ dance.huongnghieplwl.edu.vn hoặc lwdance.doanthanhvien.vn.

- Vòng bình chọn và sơ loại: Từ ngày 31/10/2022 đến ngày 19/02/2023, bình chọn trực tuyến video các đội thi theo từng tuần qua website: dance.huongnghieplwl.edu.vn hoặc lwdance.doanthanhvien.vn hoặc qua App hướng nghiệp LWL.

3.4. Yêu cầu: Mỗi Đoàn Trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn có ít nhất 01 bài dự thi gửi tham gia Cuộc thi nhảy “*Lead with Lof dance festival*” (*Có thể lệ Cuộc thi do Trung ương Đoàn ban hành kèm theo*).

3.5. Vòng cấp tỉnh: Từ ngày 19/02/2023 đến ngày 12/3/2023

Trên cơ sở sản phẩm dự thi, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn lựa chọn hình thức chấm điểm hoặc tổ chức thi sân khấu trực tiếp để lựa chọn 01 video chất lượng nhất đăng ký tham gia Vòng thi tiếp theo.

4. Cuộc thi tranh biện “*Lead with lof scholar cup*”

4.1. Mục tiêu

- Các hoạt động hướng đến toàn bộ 05 nội dung rèn luyện của Chương trình.
- Tổ chức các vòng thi hùng biện và tranh biện giúp học sinh đưa ra lý luận và phân tích về các chủ đề, tìm kiếm những giải pháp tốt nhất hóa giải những mâu thuẫn đó, giúp các em học sinh trưởng thành trong nhận thức.
- Cuộc thi không chỉ là phương tiện giúp học sinh trải nghiệm học hỏi kỹ năng làm việc đội nhóm, phát triển tư duy phân tích và phản biện, mà còn thông qua đó lan tỏa những thông điệp tốt đẹp và tư duy tích cực, vì một thế hệ tương lai luôn biết yêu thương, nỗ lực cống hiến và xây dựng đất nước hưng thịnh, một thế hệ luôn giàu có vì hạnh phúc.

4.2. Thời gian, số lượng tham gia

- Thời gian: Từ tháng 10/2022 đến tháng 5/2023.
- Số lượng: Cá nhân đăng ký dự thi hoặc theo đội với tối đa 03 thành viên.

4.3. Hình thức và cách thức gửi bài dự thi

4.3.1. Thời gian nhận bài dự thi: Từ 09h00 ngày 25/10 đến 23h59 ngày 31/12/2022.

- Chủ đề: Gen Z - Năng lượng yêu thương dẫn dắt tương lai.
- Các đội dự thi bằng hình thức hùng biện một đề tài cụ thể liên quan đến chủ đề của Cuộc thi. Các đề tài, dự án tập trung xoay quanh việc tiếp cận, tìm hiểu và nhận thức của học sinh về giải pháp giải quyết bất kỳ các vấn đề mà thế hệ trẻ đang gặp học tập và cuộc sống, trong các mối quan hệ bạn bè, gia đình, nhà trường và xã hội; bày tỏ quan điểm sống và tiếng nói của mình trong bối cảnh chuyển đổi số; thúc đẩy nhận thức của thế hệ trẻ trong việc gìn giữ, bồi đắp những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc và thực hiện chủ trương phát triển kinh tế trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế; có thể chia thành các nhóm nội dung: Học tập; quan hệ gia đình; thầy cô, nhà trường; môi trường, xã hội và các vấn đề khác dưới góc nhìn của Gen Z.

- Mỗi đội dự thi ghi hình tối thiểu 01 video clip từ 03 - 05 phút gửi về Ban Tổ chức qua website của Chương trình tại địa chỉ lwlscholarcup.doanthanhvien.vn hoặc scholarcup.huongnghieplwl.edu.vn.

4.3.2. Vòng bình chọn: Từ ngày 31/10/2022 đến ngày 08/01/2023 (10 tuần), bình chọn trực tuyến video các đội thi theo từng tuần qua website: lwlscholarcup.doanthanhvien.vn hoặc scholarcup.huongnghieplwl.edu.vn hoặc qua App hướng nghiệp LWL.

4.4. Yêu cầu: Mỗi trường có ít nhất 01 bài dự thi gửi tham gia Cuộc thi tranh biện “*Lead with lof scholar cup*” (Có thể lệ Cuộc thi do Trung ương Đoàn ban hành kèm theo).

4.5. Vòng cấp tỉnh: Từ ngày 03/01/2023 đến ngày 15/01/2023

Trên cơ sở các sản phẩm dự thi, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn sẽ lựa chọn hình thức chấm điểm hoặc tổ chức thi sân khấu trực tiếp để lựa chọn 03 thí sinh xuất sắc nhất; ghi hình 01 video thuyết trình theo chủ đề mà Ban Tổ chức quy định để đăng ký tham gia Vòng thi tiếp theo.

5. Ngày hội “*Học sinh 3 tốt*” - Chủ đề Khát vọng tuổi trẻ “*Lead with lof*”

- Thời gian: Từ tháng 02/2023 đến tháng 5/2023.
- Số lượng chương trình: Mỗi huyện, thị, thành Đoàn chọn 01 Trường làm điểm đăng cai.

- Nội dung chương trình: Tổ chức các ngày hội đề cổ vũ, khuyến khích các em thi đua học tập và rèn luyện; thi tranh biện, nhảy đồng hành với các cuộc thi cấp Trung ương; các hoạt động đi bộ, chạy bộ đồng hành, gặt gỡ, giao lưu với các tấm gương thành đạt, giàu mơ ước, biết vượt qua hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống; tăng cường các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh cho các em.

Link tải văn bản: <http://tinhdoanquangtri.gov.vn/van-ban-.html>

Công văn **Về việc triển khai đợt tuyên truyền cao điểm** **chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII**

Ngày 30/11/2022, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành Công văn số 118-CV/TĐTN-XDD về việc triển khai đợt tuyên truyền cao điểm chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, với những nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian triển khai: Từ ngày 30/11/2022 đến ngày 20/12/2022.

2. Các hoạt động tuyên truyền

2.1. Tuyên truyền trực quan

- Tổ chức in và căng treo băng rôn, phướn thả, standee tuyên truyền về Đại hội XII tại tất cả các trụ sở cơ quan chuyên trách của Đoàn; làm việc với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị các cấp tổ chức in, treo các ấn phẩm tuyên truyền về Đại hội tại trụ sở (mẫu do Trung ương Đoàn cung cấp). Khuyến khích căng treo, tuyên truyền các ấn phẩm tuyên truyền trên các tuyến phố, tuyến đường lớn, khu tập trung đông người. Thời gian thực hiện: **Từ ngày 01/12 đến ngày 17/12/2022.**

- Tổ chức treo các tranh cổ động (poster) tuyên truyền về Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII tại trụ sở các cơ quan chuyên trách của Đoàn các cấp, các cơ quan, công sở, trường học (poster sẽ chuyển phát đến các đơn vị phân phối và chỉ đạo việc tuyên truyền). Thời gian thực hiện: **Từ ngày 05/12/2022 đến hết Đại hội.**

- Khuyến khích các đơn vị tổ chức các hoạt động tuyên truyền trực quan khác phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị mình.

Link tải về các sản phẩm tuyên truyền:
<https://263.com.vn/taiveanpham>

2.2. Tuyên truyền trên các nền tảng số

- Thường xuyên theo dõi, đăng tải, chia sẻ các bài viết tuyên truyền về Đại hội từ các cơ quan báo chí của Đoàn, các sản phẩm tuyên truyền về đại hội từ các trang cộng đồng của Trung ương Đoàn, Ban Tuyên giáo Trung ương trên tất cả các nền tảng số của các cấp bộ đoàn.

- Tổ chức đăng tải trailer giới thiệu về Đại hội trên các phương tiện truyền thông của các cấp bộ Đoàn (trailer do Ban Bí thư Trung ương Đoàn cung cấp).

Khuyến khích làm việc với các đơn vị có biển quảng cáo điện tử, biển thông tin điện tử của địa phương phát trailer, video tuyên truyền về đại hội tại các tuyến đường, tuyến phố. Thời gian thực hiện: **Từ ngày 01/12/2022 đến hết Đại hội.**

- Chỉ đạo cán bộ Đoàn các cấp, đoàn viên, thanh niên thực hiện và vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng các hoạt động trên không gian mạng:

+ Gửi thông điệp khát vọng hướng đến 2045, kỳ vọng tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII thông qua Website Cổng thông tin điện tử Trung ương Đoàn (**khatvong.doanthanhnien.vn**) và Trang Mạng xã hội Cổng thông tin Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (**fb.com/Trunguongdoan**, sử dụng tính năng chatbot để gửi thông điệp); đăng tải hình ảnh thông điệp khát vọng lên trang mạng xã hội cá nhân. **Cao điểm từ ngày 30/11 đến ngày 10/12/2022.**

+ Đồng loạt thay ảnh bìa, tạo hình ảnh đại diện theo khung hình chào mừng Đại hội và sử dụng trên các nền tảng mạng xã hội. Tạo hình đại diện thông qua tính năng chatbot trên 02 Trang Mạng xã hội Cổng thông tin Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (**fb.com/Trunguongdoan**) và Ban Tuyên giáo TW Đoàn (**fb.com/congtactuyengiao**). **Cao điểm từ ngày 30/11 đến ngày 20/12/2022.**

2.3. Tuyên truyền thông qua các hoạt động hướng tới chào mừng Đại hội

- Các cấp bộ Đoàn tổ chức các hoạt động hướng tới chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, tập trung vào các hoạt động tuyên truyền, an sinh xã hội, xây dựng các công trình thanh niên, văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

- Các hoạt động tổ chức trong dịp từ ngày 30/11/2022 đến ngày 16/12/2022 để biểu trưng Đại hội XII kèm nội dung “*Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027*” trên phong chính, băng rôn và các ấn phẩm tuyên truyền trực quan.

Link tải văn bản:<http://tinhdoanquangtri.gov.vn/van-ban-.html>

KẾ HOẠCH

Tổ chức Chương trình Tình nguyện mùa Đông năm 2022 và Xuân tình nguyện năm 2023

Ngày 02/11/2022, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành kế hoạch số 05-KH/TĐTN-UBH về việc tổ chức Chương trình Tình nguyện mùa Đông năm 2022 và Xuân tình nguyện năm 2023, với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện và tinh thần tương thân tương ái của thanh niên chung sức giúp đỡ thanh thiếu nhi và nhân dân có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội.

2. Thông qua các hoạt động tình nguyện tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; góp phần tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên vùng dân tộc, tôn giáo, biên giới, hải đảo; củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, Hội.

3. Các hoạt động được tổ chức rộng khắp, hiệu quả, thiết thực, an toàn và bền vững gắn với nhu cầu từng địa phương, đơn vị.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. **Thời gian:** Từ tháng 11/2022 đến hết tháng 02/2023

2. **Địa điểm**

- Trong toàn tỉnh; trong đó ưu tiên các địa bàn khu vực biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; địa bàn thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, rét đậm, rét hại và tại các xã nghèo.

- Chú trọng tổ chức các đội hình thanh niên tình nguyện đến xã miền núi, các xã đăng ký các nội dung xây dựng nông thôn mới, đảo Cồn Cỏ.

- Địa bàn tại chỗ.

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. **Chương trình “*Vì sức khỏe cộng đồng*”**

- Tổ chức các chương trình tuyên truyền, khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân và thanh thiếu nhi, tuyên truyền về các bệnh thường gặp trong mùa đông đối với trẻ em tại các trường học cho các thầy, cô giáo và các em học sinh.

- Tổ chức các hoạt động hiến máu tình nguyện, đặc biệt là các hoạt động hiến máu tình nguyện dự trữ cho dịp Tết Nguyên đán.

- Tổ chức các hoạt động phun khử khuẩn, dọn dẹp vệ sinh bảo vệ môi trường tại các địa bàn dân cư, trường học để phòng tránh các bệnh truyền nhiễm theo mùa hoặc sau các đợt thiên tai, lũ lụt.

- Tập huấn các phương pháp sơ, cấp cứu cơ bản cho giáo viên và tư vấn dinh dưỡng cho cha mẹ học sinh tại các trường mầm non, tiểu học.

2. **Chương trình “*Vì đàn em thân yêu*”**

- Tổ chức quyên góp chăn ấm, quần áo ấm, lương thực, thực phẩm, đồ dùng cá nhân, dụng cụ học tập hỗ trợ trẻ em tại các địa bàn khó khăn.

- Vận động các nguồn lực xã hội triển khai Chương trình “*Điều ước cho em*”; huy động nguồn lực xây mới hoặc sửa chữa, cải tạo “*Nhà bán trú cho em*”, “*Trường đẹp cho em*”, “*Nhà vệ sinh cho em*”; lắp đặt, sửa chữa hệ thống lọc nước, thư viện; nâng cấp sân chơi tại các trường khó khăn và tại các điểm trường xa trung tâm; triển khai Chương trình “*Ngôi Nhà hạnh phúc*” và đảm nhận đỡ đầu cho học sinh mồ côi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; triển khai Chương trình “*Nói vòng tay thương*” hỗ trợ trẻ em mồ côi mất cha hoặc mẹ, hoặc mất cả cha mẹ do đại dịch Covid-19; triển khai Chương trình “*Ước mơ xuân*” chăm lo, hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, thiếu nhi dân tộc thiểu số, thiếu nhi ở các địa bàn chịu ảnh hưởng do thiên tai, mưa lũ nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2023.

4. **Chương trình “*Chia sẻ cùng nhà nông*”**

- Tổ chức các đội hình tình nguyện có chuyên môn tuyên truyền và hướng dẫn nhân dân cách chống rét cho lúa, hoa màu, gia súc, gia cầm, đặc biệt là các biện pháp bảo vệ cây trồng, con giống vụ Đông - Xuân.

- Tổ chức vận động quyền góp phong bạt, bao bì... hỗ trợ cho bà con giữ nhiệt độ an toàn chuồng trại, gia súc, gia cầm.

- Tổ chức vận động các nguồn lực xã hội hỗ trợ xây mới, sửa nhà cho các hộ dân khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai; xây mới, sửa đường giao thông nông thôn, công trình ánh sáng đường quê; nhà tránh lũ, chuồng trại chăn nuôi, vận động thanh niên tham gia các đội hình tình nguyện giúp dân xây, sửa các công trình.

5. Tổ chức các hoạt động an sinh xã hội

- Tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà cho người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ, sạt lở; xây mới hoặc sửa chữa, cải tạo lại nhà cho người dân bị thiệt hại nặng về nhà cửa do mưa lũ, sạt lở; thành lập các đội hình tình nguyện hỗ trợ và ứng phó khẩn cấp với thiên tai, mưa lũ...

- Tổ chức các hoạt động Xuân tình nguyện nhằm hỗ trợ, chăm lo Tết cho người dân và thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các chuyến xe đưa người lao động, thanh niên tự do, thanh niên bị mất việc làm, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn về quê nhân dịp Tết Nguyên đán; tổ chức các chương trình thăm và chúc tết các đơn vị biên phòng, đơn vị quân đội, công an, chiến sĩ làm nhiệm vụ trong dịp Tết; tổ chức chương trình về quê ăn Tết, các hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ người dân nghèo, học sinh, sinh viên, công nhân và người lao động đón Tết cổ truyền; tổ chức Chương trình “*Xuân biên giới - Tết hải đảo*”, “*Xuân yêu thương - Tết cho bệnh nhân nghèo*”, “*Xuân biên cương - ấm lòng dân bản*”; tổ chức các Hội thi làm bánh chưng, kẹo, mứt... tặng cho người dân nghèo ăn Tết; tổ chức Chương trình “*Triệu bữa cơm*” cho người dân, trẻ em tại các trường học tại các địa bàn khó khăn; tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

- Tổ chức Chương trình “*Bữa cơm tất niên - Ấm tình lòng mẹ*” tại các nhà Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn tỉnh.

6. Kết nối, phối hợp với các tổ chức, Câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện triển khai Chương trình “*Tình nguyện mùa Đông và Xuân Tình nguyện*”

Thường xuyên định hướng, kết nối, hỗ trợ và đồng hành cùng các Câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện, các tổ chức, cá nhân trong các hoạt động hưởng ứng Chương trình tình nguyện mùa Đông năm 2022 và Xuân tình nguyện năm 2023.

IV. TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH RA QUÂN, CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG

1. Tổ chức chương trình ra quân

- Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn - Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức Chương trình Tình nguyện mùa Đông năm 2022 và Xuân tình nguyện năm 2023 cấp tỉnh dự kiến vào tháng 12/2022 (*Có kế hoạch riêng*); Chương trình “*Ước mơ Xuân*” dự kiến vào tháng 12/2022 (*Có kế hoạch riêng*). Ban Thường vụ Đoàn, Hội LHTN Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố, Ban Thường vụ các Đoàn trực thuộc và hội thành viên tập thể tổ chức tổ chức các hoạt động phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị, đảm bảo hiệu quả, thiết thực, gắn với các hoạt động hỗ trợ cộng đồng.

- Tổ chức tổng kết, đánh giá công tác chỉ đạo Chương trình Tình nguyện mùa Đông năm 2022 và Xuân tình nguyện năm 2023.

2. Chế độ thông tin báo cáo

Ban Thường vụ Đoàn - Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố xây dựng Kế hoạch thực hiện chương trình **trước ngày 15/11/2022** và gửi báo cáo tổng kết chương trình **trước ngày 20/02/2022** qua Văn phòng Hội LHTN Việt Nam tỉnh, email: hoilhtnqt@gmail.com

3. Thi đua, khen thưởng

Ban Thường vụ Đoàn - Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố, Ban Thường vụ các Đoàn trực thuộc và hội thành viên tập thể xem xét, giới thiệu các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai Chương trình Tình nguyện mùa Đông năm 2022 và Xuân tình nguyện năm 2023 để Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn - Ban Thư ký Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xem xét đề xuất khen thưởng, mỗi đơn vị đề xuất tối đa 01 tập thể và 01 cá nhân cấp cơ sở dự xét khen thưởng. Đồng thời, trên cơ sở cơ sở theo dõi hoạt động của các đơn vị, Ban Thư ký Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh sẽ đề xuất khen thưởng cấp tỉnh và cấp trung ương. Danh sách đề nghị khen thưởng gửi về Hội LHTN Việt Nam tỉnh trước ngày **20/02/2022**.

Link tải văn bản:<http://tinhdoanquangtri.gov.vn/van-ban-.html>

Phần 6

TUỔI TRẺ THAM GIA QUẢNG BÁ VĂN HÓA, LỊCH SỬ, DU LỊCH, TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN TỈNH QUẢNG TRỊ

1. Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn

Có một địa danh văn hóa tâm linh trên con đường Trường Sơn huyền thoại, được mệnh danh là nơi nối liền trái tim Quảng Trị với người dân cả nước – Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn - nơi an nghỉ của hơn 10 nghìn người con ưu tú của dân tộc Việt. Nằm cạnh nghĩa trang là Cầu treo Bến Tắt – cây cầu sắt duy nhất vượt vĩ tuyến 17 trên đường Hồ Chí Minh huyền thoại, “cửa ngõ vào Nam” ở thời điểm công cuộc đấu tranh thống nhất đất nước đang diễn ra khàn trương sau khi hiệp định Paris được ký kết.

Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn tọa lạc trên khu đồi Bến Tắt, cạnh đường quốc lộ 15, thuộc địa phận xã Vĩnh Trường, huyện Gio Linh; cách trung tâm tỉnh lỵ (thị xã Đông Hà) khoảng 38km về phía Tây bắc; cách quốc lộ 1A (ở đoạn thị trấn huyện lỵ Gio Linh) chừng hơn 20km về phía Tây bắc.

<https://ipa.quangtri.gov.vn/khamphaquangtri/ntlsts.html>

2. Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9

Nằm trên vùng đồi tĩnh lặng, Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 linh thiêng, trầm mặc là nơi minh chứng cho một huyền thoại Đường 9 ghi dấu những sự kiện bi tráng trên chiến trường Quảng Trị trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Đây cũng là nơi đón các anh – những chiến sĩ không tiếc máu xương cống hiến cả cuộc đời vì hòa bình của tổ quốc, vì nghĩa cử Quốc tế cao đẹp vĩnh viễn nằm lại yên nghỉ trong lòng đất mẹ Việt Nam.

<https://ipa.quangtri.gov.vn/khamphaquangtri/ntlsd9.html>

Phần 7
THANH NIÊN VỚI PHÁP LUẬT
Những chính sách mới có hiệu lực trong tháng 11/2022

1. Từ 1/11/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường không còn 4 Tổng cục
Nghị định số 68/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường có hiệu lực từ ngày 1/11/2022.

Trong cơ cấu tổ chức mới của Bộ Tài nguyên và Môi trường không còn 4 Tổng cục gồm: Tổng cục Môi trường, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Tổng cục Quản lý Đất đai, Tổng cục Biển và Hải đảo, chỉ có 1 Tổng cục là Tổng cục Khí tượng Thủy văn.

Ngoài ra, nhiều đơn vị cấp cục, vụ mới được thành lập trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Cụ thể Tổng cục Môi trường được tách ra, thành lập 3 đơn vị gồm: Vụ Môi trường, Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học, Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường.

Tổng cục Đất đai được chia tách thành 3 đơn vị gồm: Cục Đất đai, Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất, Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai.

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản được chia tách thành hai đơn vị gồm: Cục Địa chất Việt Nam, Cục Khoáng sản Việt Nam.

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam được thay bằng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam.

Với cơ cấu tổ chức mới, Bộ Tài nguyên và Môi trường có 27 đơn vị trực thuộc.

2. Quy định mới về Cấp chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ

Chính phủ ban hành Nghị định số 70/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực đường bộ.

Theo đó, Nghị định sửa đổi, bổ sung quy định về "Cấp chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ" (sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 12d - đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 64/2016/NĐ-CP) như sau:

Trình tự, cách thức thực hiện thủ tục cấp chứng chỉ:

Cơ sở đào tạo có nhu cầu nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến Cục Đường bộ Việt Nam (thay vì Tổng Cục Đường bộ Việt Nam).

Cục Đường bộ Việt Nam tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

Đối với trường hợp nộp trực tiếp: Sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu đúng quy định thì tiếp nhận ngay hồ sơ; nếu không đúng quy định, hướng dẫn trực tiếp cho cơ sở đào tạo đã nộp hồ sơ để hoàn thiện hồ sơ;

Đối với trường hợp nộp qua hệ thống bưu chính: Nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, chậm nhất sau 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, phải có văn bản hướng dẫn cho cơ sở đào tạo đã nộp hồ sơ để hoàn thiện hồ sơ.

Nghị định 70/2022/NĐ-CP bổ sung thêm quy định: Đối với trường hợp nộp qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến: Nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, chậm nhất sau 02 ngày làm việc kể từ ngày cơ sở đào tạo kê khai và nộp hồ sơ, phải có văn bản hướng dẫn cho cơ sở đào tạo đã nộp hồ sơ để hoàn thiện hồ sơ.

Cục Đường bộ Việt Nam tiến hành thẩm định hồ sơ, nếu đủ điều kiện, cấp chứng chỉ cho từng học viên (có kết quả thi đạt yêu cầu) có tên trong Tờ trình của cơ sở đào tạo; trường hợp không cấp chứng chỉ, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Việc trả chứng chỉ được thực hiện tại Cục Đường bộ Việt Nam hoặc thông qua dịch vụ bưu chính theo yêu cầu của cơ sở đào tạo.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ 1/11/2022.

3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Nghị định số 86/2022/NĐ-CP ngày 24/10/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực từ 1/11/2022.

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm, giáo dục đại học, giáo dục thường xuyên về: mục tiêu, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục; quy chế thi, tuyển sinh, đào tạo và văn bằng, chứng chỉ; phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu; cơ sở vật chất và thiết bị trường học; bảo đảm chất lượng, kiểm định chất lượng giáo dục; quản lý nhà nước về tiếng Việt và tiếng các dân tộc; quản lý nhà nước các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ.

Cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo gồm 28 đơn vị, tổ chức.

4. Cơ cấu tổ chức mới của Thông tấn xã Việt Nam có 28 đơn vị

Nghị định 87/2022/NĐ-CP ngày 26/10/2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam có hiệu lực từ ngày 1/11/2022.

Thông tấn xã Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ, là cơ quan thông tấn quốc gia, cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện, thực hiện chức năng đăng, phát thông tin, văn kiện chính thức của Đảng và Nhà nước; cung cấp thông tin phục vụ yêu cầu lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước; thu thập, phổ biến thông tin phục vụ các cơ quan thông tin đại chúng, công chúng và các đối tượng khác trong và ngoài nước.

Thông tấn xã Việt Nam thực hiện 19 nhiệm vụ và quyền hạn; cơ cấu tổ chức gồm 28 đơn vị.

5. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Nghị định 89/2022/NĐ-CP ngày 28/10/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư có hiệu lực từ ngày 1/11/2022.

Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch, kế hoạch, đầu tư phát triển và thống kê, bao gồm:

Tham mưu tổng hợp về chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch; kế hoạch đầu tư công của quốc gia; cơ chế, chính sách quản lý kinh tế; đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài; khu kinh tế; nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức, viện trợ của Việt Nam cho các nước; đấu thầu; thống kê; phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ theo quy định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gồm 28 đơn vị.

6. 3 nhóm lao động được hưởng lương bằng 1,8 lần mức lương CBCVC Nhà nước quy định

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký Quyết định số 19/2022/QĐ-TTg ngày 22/9/2022 quy định về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2024.

Quyết định quy định mức chi tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong cơ quan bảo hiểm xã hội bằng 1,8 lần mức lương đối với cán bộ, công chức, viên chức do Nhà nước quy định được áp dụng đối với các đối tượng sau đây trong chỉ tiêu biên chế hoặc vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt:

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong tổ chức Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân;
- Người lao động thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp của ngành lao động - thương binh và xã hội.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/11/2022 và được áp dụng cho các năm tài chính từ năm 2022 đến hết năm 2024.

7. Cán bộ thuộc 11 lĩnh vực sau khi thôi giữ chức vụ từ 1-2 năm mới được thành lập, quản lý doanh nghiệp

Theo Thông tư số 60/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính có hiệu lực từ ngày 17/11, danh mục 11 lĩnh vực người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức vụ, đó là:

- 1- Quản lý nhà nước về kế toán, kiểm toán.
- 2- Quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
- 3- Quản lý nhà nước về bảo hiểm.
- 4- Quản lý nhà nước về hải quan.
- 5- Quản lý nhà nước về giá.

6- Quản lý nhà nước về thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước.

7- Quản lý nhà nước về tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp.

8- Quản lý nhà nước về dự trữ quốc gia.

9- Quản lý vay nợ, trả nợ trong nước, ngoài nước của Chính phủ, nợ công, nợ nước ngoài của quốc gia và nguồn viện trợ quốc tế cho Việt Nam và nguồn cho vay, viện trợ của Việt Nam cho nước ngoài.

10- Quản lý nhà nước về ngân sách nhà nước.

11- Quản lý nhà nước về tài sản công.

9. Điều kiện thành lập, sáp nhập đơn vị sự nghiệp ngành công thương

Thông tư 16/2022/TT-BCT về quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực công thương có hiệu lực từ ngày 23/11/2022.

Thông tư quy định rõ, việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong ngành, lĩnh vực công thương phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định các điều kiện sáp nhập, hợp nhất các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực công thương.

10. Quy định mới chức năng, nhiệm vụ cơ quan chuyên môn về xây dựng cấp huyện

Theo Thông tư 03/2022/TT-BXD của Bộ Xây dựng, từ ngày 11/11/2022, thực hiện quy định mới về chức năng, nhiệm vụ cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND cấp huyện.

Cụ thể, về vị trí và chức năng, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế và Hạ tầng là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND cấp huyện quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng; kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật; nhà ở; công sở; vật liệu xây dựng trên địa bàn và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo ủy quyền của UBND cấp huyện và theo quy định của pháp luật.

Đối với lĩnh vực khác thuộc Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế và Hạ tầng thực hiện theo hướng dẫn của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực tương ứng.

Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế và Hạ tầng có con dấu, có tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức và công tác của UBND cấp huyện; chấp hành sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND cấp huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh.

11. Hướng dẫn sử dụng kinh phí bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Thông tư số 61/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất có hiệu lực từ ngày 20/11/2022.

12. Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với vay và trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp

Thông tư số 12/2022/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc vay và trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 15/11/2022.

Trong đó, Thông tư về quản lý ngoại hối vay và trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp có nội dung liên quan đến sử dụng trang điện tử để khai báo thông tin đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay và báo cáo tình hình thực hiện khoản vay tự vay, tự trả.

Trường hợp bên đi vay lựa chọn khai báo thông tin đăng ký, đăng ký thay đổi để giảm thời gian xử lý thủ tục hành chính, bên đi vay sử dụng trang điện tử để khai báo thông tin liên quan đến khoản vay được đăng ký, khai báo thông tin về các nội dung đề nghị xác nhận đăng ký thay đổi trước khi gửi hồ sơ đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài.

13. Hướng dẫn mức chi đào tạo nhân lực cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/11/2022, Thông tư 58/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định nội dung và mức chi thực hiện một số hoạt động của Chương trình "Đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư".

14. Phân phối kết quả tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

Có hiệu lực từ 1/11/2022, Thông tư số 56/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có quy định rõ về phân phối kết quả tài chính trong năm.

15. Quy định sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện cai nghiện ma túy

Thông tư 62/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc; công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cơ sở cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy có hiệu lực từ ngày 19/11/2022.

16. Xác định giá truyền tải điện theo quy định mới từ ngày 22/11

Có hiệu lực từ ngày 22/11/2022, Thông tư 14/2022/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2017/TT-BCT ngày 10/2/2017 quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện.

Thông tư sửa đổi khoản 2 Điều 3 về phương pháp xác định giá truyền tải điện. Giá truyền tải điện được xác định hàng năm trên cơ sở các khoản chi phí hợp lý, hợp lệ cho hoạt động truyền tải điện của Đơn vị truyền tải điện với tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu được xác định theo phương án giá bán lẻ điện đang áp dụng tại thời điểm tính giá truyền tải điện hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

(*Nguồn: [https://baochinhphu.vn/chinh-sach-moi-co-hieu-luc-tu-thang-11-2022-102221029144447013.htm#:~:text=\(Chinhphu.vn\)%20%2D%20T%E1%BB%AB,l%E1%BB%B1c%20t%E1%BB%AB%20th%C3%A1ng%2011%2F2022.](https://baochinhphu.vn/chinh-sach-moi-co-hieu-luc-tu-thang-11-2022-102221029144447013.htm#:~:text=(Chinhphu.vn)%20%2D%20T%E1%BB%AB,l%E1%BB%B1c%20t%E1%BB%AB%20th%C3%A1ng%2011%2F2022.)*)

Phần 8
ĐỊNH HƯỚNG SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 01/2023

- Các cấp bộ Đoàn tiếp tục đẩy mạnh triển khai tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai, nâng cao tinh thần chủ động, ý thức sẵn sàng ứng phó với những biến đổi bất thường của thời tiết, hạn chế mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

- Khuyến khích các cơ sở Đoàn đăng tải các ý tưởng, sáng kiến sáng tạo của cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia đề xuất lên website và facebook của đơn vị về những góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; sáng kiến phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đơn vị.

- Tuyên truyền việc thực hiện Luật Thanh niên (sửa đổi), Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030. Tích cực tuyên truyền một số văn bản Luật, Nghị định, chính sách mới trên các lĩnh vực đời sống xã hội; giáo dục, vận động đoàn viên, thanh niên sống, làm việc theo Hiến pháp, pháp luật. Tiếp tục thông tin các chủ trương, kế hoạch, chương trình công tác Đoàn - Hội - Đội đến với đoàn viên, thanh niên.

- Tiếp tục nắm bắt và định hướng tình hình tư tưởng, các thông tin dư luận xã hội, nhất là các thông tin dư luận xã hội trên các trang mạng xã hội, thường xuyên báo cáo với lãnh đạo để xử lý kịp thời.

- Tiếp tục tuyên truyền và tổ chức hoạt động hưởng ứng các Ngày lễ kỷ niệm: Ngày Chiến thắng Ấp Bắc (02/01); Ngày Tổng tuyển cử Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (06/01); Ngày Chiến thắng biên giới Tây Nam chống quân xâm lược (07/01); Ngày truyền thống học sinh - sinh viên (09/01); Ngày Khởi nghĩa Đô Lương (13/01); Ngày Kí Hiệp định Paris (27/01); Ngày chiến thắng Nguyễn - Mông lần thứ nhất (29/01)...

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả, các mô hình sáng tạo, mô hình kinh tế giỏi, gương khởi nghiệp, lập nghiệp; các gương thanh thiếu nhi, gương cán bộ Đoàn, Hội, Đội xuất sắc trên các lĩnh vực. Đẩy mạnh và duy trì đều đặn chuyên mục “*Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp*”, “*Theo dấu chân Bác*” trên Website hoặc Fanpage của đơn vị.

BAN XÂY DỰNG ĐOÀN
TỈNH ĐOÀN QUẢNG TRỊ